

**Lời Chúa – Chúa Nhật XXXI Thường Niên  
(05/11/2023)**

**CÁC BÀI ĐỌC PHỤNG VỤ NĂM A**



**Bài Đọc I: Ml 1, 14b - 2, 2b. 8-10**

*Lời Chúa trong sách Tiên tri Malakhi.*

1<sup>14b</sup> Đức Chúa các đạo binh phán : “Chính Ta là Đức Vua cao cả, và danh Ta được kính sợ giữa chư dân.

2<sup>1</sup> Và giờ đây, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi :<sup>2b</sup> Nếu các ngươi không nghe và

không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, -Đức Chúa các đạo binh phán-, Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai hoạ. <sup>8</sup> Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy. Các ngươi đã huỷ hoại giao ước với Lê-vi, -Đức Chúa các đạo binh phán. <sup>9</sup> Còn Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mặt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối Ta, và hay nể vì khi áp dụng Luật.

<sup>10</sup> Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao ? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao ? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta ?

Đó là lời Chúa

### **Đáp ca Tv 130,1.2.3**

**Xướng 1:** Lòng con chẳng dám tự cao,  
mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi !  
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,  
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu.

**Đáp.**Hồn con xin Chúa giữ gìn,  
nếp mình bên Chúa an bình thánh thời.

**Xướng 2:** Hồn con, con vẫn trước sau  
giữ cho tỉnh lặng, giữ sao thanh bình.  
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,  
trong con, hồn lặng lẽ an vui.

**Xướng 3:** Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,  
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

### **Bài đọc 2 1 Tx 2,7b-9.13**

*Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi  
tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.*

<sup>7b</sup> Thưa anh em, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. <sup>8</sup> Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. <sup>9</sup> Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi : đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em.

<sup>13</sup> Bởi thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho

anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu.

Đó là lời Chúa

### **Tung hô Tin Mừng Mt 23,9b.10b**

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời ; anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Ki-tô. Al-lê-lui-a.

### **Bài Tin Mừng Mt 23,1-12**

✠*Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.*



<sup>1</sup> Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : <sup>2</sup> “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. <sup>3</sup> Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. <sup>4</sup> Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. <sup>5</sup> Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. <sup>6</sup> Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong

hội đường, <sup>7</sup> thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy.

<sup>8</sup> “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. <sup>9</sup> Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. <sup>10</sup> Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. <sup>11</sup> Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. <sup>12</sup> Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

Phúc âm của Chúa

### **Suy niệm:**

*(Trích trong 5 phút Lời Chúa)*

David Copperfield, nhà ảo thuật thiên tài, đã làm biết bao khán giả phải rợn tóc gáy với màn ảo thuật của đôi người ghê rợn, mặc dù ai cũng biết sự thật không phải thế. Trong cuộc sống đời thường cũng có biết bao tình huống mà thật-giả, giả-thật không biết dựa vào đâu mà phân định: Có những điều thấy vậy, nghe nói vậy mà không phải vậy. Trong bài Tin



Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cảnh báo dân chúng và các môn đệ phải coi chừng thói giả hình nơi những người Pha-ri-sêu. Thay vì “ngôn hành như nhất” thì lời nói và việc làm của đối nghịch nhau như nước với lửa. Chúa Giê-su dạy “hãy làm điều họ nói nhưng đừng làm theo điều họ làm.” Làm điều họ nói vì đó là Lời, là Thập Giới, là con đường để nên hoàn thiện. Thế nhưng, đừng học theo việc làm của họ vì những điều họ làm không thể hiện ý muốn của Thiên Chúa mà chỉ là ý riêng của họ, theo cách có lợi cho chính họ.

**Mời Bạn:** Người môn đệ của Chúa không chỉ biết phân định để nhận ra thói giả hình như thế mà còn phải tỉnh thức để chính mình không rơi vào cám dỗ sống giả dối, khiến cuộc sống của mình biến chất thành một “trò ảo thuật” không hơn không kém.

**Chia sẻ:** Bạn nghĩ gì khi nghe Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Một kẻ sống giả dối có thể hủy hoại cả một cộng đồng và làm tổn thương Giáo Hội?

**Sống Lời Chúa:** Tâm niệm: “Có thì nói có, không thì nói không” (Mt 5,37).

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, xin giữ chúng con khỏi thói giả hình, và giúp chúng con can đảm bước đi*

trong sự thật, để “Sự Thật giải thoát chúng con”.  
Amen.

**Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:**

Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm A



**Tất cả những gì  
họ nói, anh em hãy  
làm, hãy giữ, còn những việc  
họ làm, thì đừng có làm theo,  
vì họ nói mà không làm.**

Mt 23, 3

TĐC  
Trần Đình Cảnh